

รายงานการประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 1	คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นพิจารณาที่	1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ภารกิจที่	1.2.3 สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
เป้าหมาย	1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 70% 2. ผลการแข่งขันศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ (3 ดาว)

ผลสัมฤทธิ์

ผลผลิต จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระเท่ากับ 165 คน

ผลลัพธ์

1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระจำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 % ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

2 ได้รับรางวัลจากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด (3 ดาว)

วิธีดำเนินการ

การวางแผน (P) สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินการโดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 กำหนดเป็นโครงการคือ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การดำเนินการตามแผน (D) สถานศึกษาได้มอบหมายให้ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจสถานศึกษาข้อ 1.2.3 สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยสถานศึกษาได้มีการนำการอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” มาบูรณาการในรายวิชาโครงการและสนับสนุนให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การติดตามและประเมินผล (C) พบว่าสถานศึกษามีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 165 คน มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ 165 คน มีผลการดำเนินงานตามภารกิจสถานศึกษาคือร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับร้อยละ 100 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด และสถานศึกษาได้รับรางวัลจากการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัด (3 ดาว) ชื่อศูนย์บ่มเพาะ “ภัคดีตำนานัว”

การปรับปรุงและพัฒนา (A) จากการติดตามและประเมินผลพบว่าสถานศึกษาควรต้องมีการพัฒนาในเรื่อง การส่งเสริมให้มีสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในทุกๆ ปี เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น

สถานศึกษามีผลการดำเนินงาน สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 2 ปีย้อนหลัง ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2566 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระเท่ากับร้อยละ100 ระดับภาค (3 ดาว)

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

1. บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
2. รางวัลจากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด 3 ดาว
3. แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1UoeaTD2XLZmZH3OTuA6M1DLzYT20QTMJ?usp=drive_li nk